

**รายชื่อผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต**  
**เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)**  
**ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพูนศักดิ์ เขียวสังข์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม		
๒	นายอภิชาติ ไชยรินทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม		
๓	นายดำรงค์ เสนเฟื่อง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม		
๔	นางสาวยุภารัตน์ วงศ์พุทธา	เลขานุการ นายก อบต.		
๕	นายเทอดเกียรติ สาระวิถี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นางอรทัย ฝั่งทะเล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๗	นางสมิตรา เอกจักรแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายเกรียงไกร ไกรพินิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นายศิริชัย วงศ์ร่ำพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๐	นางสาวตรีภักดิ์ คำชนะ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม		
๑๑	นายพรชัย แสนเล็ก	หัวหน้าสำนักปลัด		
๑๒	นางสาวทัศนีย์ นาวิ	นักทรัพยากรบุคคล		
๑๓	พ.จ.อ.ธนิช ธนานิธิพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๔	นางปาริชาติ เฟื่องคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
๑๕	นางสาวฐิติพรรณ ยะไชยศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๖	นางสาวปานิสรา สมรฤทธิ	นักวิชาการศึกษา		
๑๗	นางสาววลัยลักษณ์ ภูติพิพย์	นักพัฒนาชุมชน		
๑๘	นายอดิรุจ งามนาศรี	นายช่างโยธา		
๑๙	จ.อ.เชาวฤทธิ์ อนงค์ไชย	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๒๐	นางสาวจินดารัตน์ ชิลธิราช	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๑	นางสาวพัชริดา อินตา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
๒๒	นางโชคเฉลิม ไชยรินทร์	ครู ศพด.บ้านหนองบาท้าว		
๒๓	นางสาวพิสมัย ดายยังยุธ	ครู ศพด.วัดโพธิ์ชัย		
๒๔	นางพินประภา บัวมาก	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		
๒๕	นายศุภดิศ โภษาแสง	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		
๒๖	นางสมพิศ ปิตาละเต	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		
๒๗	นางสาววัลลาวัลย์ ผาอิตติ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		
๒๘	นางสาวศิริวิมล นันสีบุตร	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		

### การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม นายพูนศักดิ์ เขียวสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงครามทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม จำนวน ๒๘ คน

